



**NGƯỜI MỤC TỬ TỐT LÀNH HIẾN MẠNG SỐNG MÌNH VÌ ĐOÀN CHIÊN**

**TRANG NHÀ TRƯỞNG BỬU DIỆP**



## **ĐỨC GIÁO HOÀNG THÊM CON ĐƯỜNG TUYÊN THÁNH MỚI**

Email: [chadiepuccchau@gmail.com](mailto:chadiepuccchau@gmail.com)  
[www.chadiepuccchau.com](http://www.chadiepuccchau.com)

Hôm 11/7 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố một lối sống Kitô giáo mới, thích hợp cho việc xét tuyên chân phước, mang tên “đăng hiến mạng sống” tức là khi một người phải qua đời sớm vì đã hy sinh mạng sống cho người khác vì lòng yêu mến Thiên Chúa.

Mặc dù khái niệm trên giống với việc tử đạo, nhưng định nghĩa này phù hợp cho những Tôi tớ Chúa đã hy sinh mạng sống vì các công việc bác ái, mà có thể không đáp ứng được định nghĩa nghiêm ngặt của việc tử đạo, vốn đòi hỏi phải có bên bức hại.

Cụ thể, điều luật này mở rộng các khả năng điều tra tuyên chân phước đối với các trường hợp như những thiện nguyện viên, là tu sĩ hay giáo dân, đã chết sau khi nhiễm một loại virus trong khi giúp đỡ các bệnh nhân của nạn dịch.

Những thay đổi trên được ban hành trong Motu proprio (tự sắc của giáo hoàng) ngày 11 tháng 7, chính thức thêm vào con đường mới, mà trong đó một người được cho là xứng đáng để điều tra tuyên chân phước, ngoài 3 con đường truyền thống là: tử đạo; sống đời nhân đức anh dũng và rất ít “những trường hợp đặc biệt” khác.

Sự thay đổi trong quy chuẩn này, được thành hình nhờ sự hỗ trợ của Bộ Tuyên Thánh, vốn đã nghiên cứu vấn đề trên trong kỳ họp toàn thể ngày 27 tháng 9 năm 2016.

Những trường hợp điều tra tuyên thánh được liệt vào con đường mới cũng phải đáp ứng được 4 tiêu chí “hợp lệ và có hiệu lực”.

Thứ nhất, đó là “hy sinh mạng sống trong tình nguyện và tự do, và chấp nhận cái chết một cách anh hùng” vì lòng bác ái và “cho thấy có sự liên kết giữa việc hy sinh mạng sống và việc qua đời sớm.”

Bên cạnh đó, người này cũng phải thực hành các nhân đức Kitô giáo, ít nhất là ở mức độ thông thường trước khi hiến dâng mạng sống cho tới khi qua đời, đồng thời phải có những dấu hiệu và danh tiếng về sự thánh thiện, ít nhất là sau khi chết.

Và cuối cùng, điều kiện thông thường để Tôi tớ Chúa ấy được tuyên chân phước là có



một phép lạ do lời vị ấy chuyển cầu, sau khi họ qua đời. Phép lạ này phải được Vatican xác nhận.

Những thay đổi còn lại phần lớn là việc chỉnh sửa các tiêu chí thích hợp từ các văn kiện năm 1983 có tên “Divinus perfectionis Magister”, Các Văn kiện chính thức của Tòa Thánh số LXXV, và “Các luật Tuyên Thánh mới”, bao gồm thuật ngữ “đăng hiến mạng sống” bên cạnh việc “tử vì đạo” và sống đời “nhân đức”.

*Nguồn Vietcatholic Networks*

Cho đến nay, trong Giáo Hội Công Giáo có 3 con đường để được tuyên thánh: thứ nhất là tử vì đạo, thứ hai là sống một đời sống với các nhân đức anh hùng, thứ ba là có một danh tiếng thánh thiện.

Hôm thứ Ba 11 tháng 7, Tòa thánh công bố Tự Sắc "Maiorem Hac Dilectionem" nghĩa là "Trao Ban Mạng Sống" trong đó vạch ra một con đường thứ tư để tuyên thánh cho những người sống một đời sống Công Giáo tốt lành và tự do chấp nhận một cái chết sớm chắc chắn sẽ xảy ra vì lợi ích của người khác.

Đây là sự thay đổi đầu tiên đối với các tiêu chuẩn tuyên thánh trong nhiều thế kỷ qua.

Từ năm 1983, tiến trình tuyên thánh trong Giáo Hội Công Giáo trải qua các bước như sau: thứ nhất là tuyên phong lên hàng "Servus Dei" nghĩa là "Tôi tớ Chúa", rồi đến bậc "Venerabilis" nghĩa là "Bậc Đáng Kính", sau đó là "Beatus" nghĩa là "Chân Phước", và cuối cùng cao nhất là được tuyên Thánh - "Sanctus".

Ngoại trừ trường hợp tử vì đạo, các trường hợp khác, trong đó bao gồm trường hợp thứ tư này, đòi phải có một phép lạ được cho là nhờ lời cầu bầu của vị ấy để được tuyên Chân Phước; và một phép lạ thứ hai để được tuyên thánh.

Tuy nhiên, cũng cần nói thêm rằng khi các tín hữu có lòng sùng mộ đặc biệt đối với những vị thánh thiện chưa được phong thánh, Đức Giáo Hoàng có thể quyết định chuẩn chức "tuyên thánh tương đương" cho các vị này mà không cần theo các tiến trình bình thường. Điều này thường được thực hiện khi các vị thánh sống cách đây quá lâu khiến cho việc hoàn thành tất cả các yêu cầu trong án tuyên thánh rất khó khăn. Việc chuẩn chức như thế là một thực hành đã có hàng trăm năm trong Giáo Hội. Chẳng hạn, Đức Thánh Cha Bênêđictô thứ 14 đã chuẩn chức tiến trình tuyên thánh cho 11 vị. Cho đến nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chuẩn chức tiến trình này để "tuyên thánh tương đương" cho 5 vị Chân Phước là Angela thành Foligno và Peter Faber (vào năm 2013), José de Anchieta, Marie Nhập Thể, Francis-Xavier thành Montmorency-Laval (vào năm 2014)

*Đặng Tự Do*

*Như vậy tôi tớ Chúa cha Phanxicô Trương Bửu Diệp chắc chắn sẽ hưởng được nhiều thuận lợi trong tiến trình tuyên thánh. Ngài không những là người đã chết thay cho hơn 70 người mà còn là một vị linh mục có đời sống thánh thiện và nhất là có hàng triệu triệu người mến mộ.*

*Xin kính mời quý vị cùng thêm lời cầu nguyện cho Giáo Hội Việt Nam nói riêng và quê hương Việt Nam nói chung có thêm một vị thánh nữa để chúng ta noi theo nhân đức hy sinh mạng sống cho đồng loại.*



**THÁNH LỄ TẠ ƠN & CẦU NGUYỆN**

**TIẾN TRÌNH TUYÊN THÁNH CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP**

**THÁNG 8**

**6.30 PM - THỨ SÁU 11/08/2017**

**tại nhà thờ Saint Maximilian Kolbe**

**85 Rosewater Tce, Ottoway SA 5013**

**Kính mời quý đồng hương đến tham dự**